

ข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐพึงจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยการจัดทำกำหนด เป้าหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบาย ต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มา ของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน เข้ารับหน้าที่ และก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ทั้งหากมีกรณีสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่ จำเป็นก็ได้ และให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภา เพื่อทราบทุกสามเดือน ทั้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพื่อวินิจฉัยกรณีคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติแล้วมิได้แจ้งว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดบทบัญญัติ เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของรัฐสภาในด้านการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงาน กล่าวคือ ๑) ให้สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ การดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นรายปี เสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ ได้ รับทราบจากหน่วยงานของรัฐ ๒) ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีมติส่งเรื่อง กรณีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเพื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติพิจารณาดำเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ตามหน้าที่และอำนาจให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงประสงค์จะให้มีการดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้ หัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เพื่อมีแนวทางการดำเนิน บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งในด้านการออกกฎหมาย การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมการ และการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ อาทิ การตราพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ผู้สนใจทำการศึกษาวิจัยสามารถนำเสนอประเด็นวิจัยที่ เห็นว่ามีความสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในด้านใดด้านหนึ่งหรือ ในทุกด้านดังกล่าว